



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง การรายงานตัวและการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ไปก่อนจนกว่า ก.ค.ศ.จะมีมติจัดสรรคืนอัตราว่างเนื่องจากอยู่ระหว่าง ก.ค.ศ.พิจารณาคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๑๑๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เนื่องจาก ก.ค.ศ.มีมติอนุมัติจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทุกตำแหน่งแล้ว

ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกรายตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้งและจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ โดยให้ถือประกาศนี้เป็นหนังสือเรียกตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง และเมื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รายงานตัวที่ ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เรียบร้อยแล้ว ต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดและไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยให้นำเอกสารมาในวันรายงานตัว ดังนี้

- ๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
- ๒) ระเบียบผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
- ๓) ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
- ๔) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ
- ๕) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

/๖) ใบรับรองแพทย์ ...

๖) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

๗) รูปถ่ายชุดข้าราชการปกติขาวไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และแถบสีต่าง ๆ ติดอินทราณูประดับช่อชัยพฤกษ์ ๓ ดอก หน้าตรง ไม่สวมหมวกแว่นตาตำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๒.๕ ซม. x ๓ ซม. จำนวน ๑ รูป

๘) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริงและพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด

เอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมลงวันที่กำกับ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายศิริพัฒน์ พัฒกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช